

ประจำวันที่ 28 มีนาคม – 2 เมษายน 2556

กรม.อนุมัติวงเงิน 1.05 แสนล.รับจำหน่ายข้าวครั้งที่ 2 ต้นละ 15,000 บาท

คณะรัฐมนตรี (กรม.) อนุมัติกรอบวงเงินและแหล่งเงินทุนหมุนเวียนที่ใช้ในโครงการรับจำหน่ายข้าวเปลือก ปีการผลิต 2555/56 ครั้งที่ 2 ตามมติ คณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ (กขช.) ในวงเงิน 105,000 ล้านบาท ซึ่งเป็นวงเงินที่อยู่ในกรอบวงเงินเงินทุนหมุนเวียน จำนวน 410,000 ล้านบาท ที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 13 กันยายน 2554 โดยจะขออนุมัติใช้เงิน 105,000 ล้านบาทจาก 2 แหล่ง ได้แก่ 1.วงเงินที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2555 ที่อนุมัติให้ดำเนินโครงการรับจำหน่ายข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2555/56 ที่ยังคงเหลืออยู่ และ เงินที่ได้จากรายขายข้าวสารโครงการรับจำหน่ายข้าวเปลือกนาปี ตั้งแต่ปีการผลิต 2554/55 เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนสำหรับดำเนินโครงการรับจำหน่าย ด้วย

โครงการรับจำหน่ายข้าวเปลือก ปีการผลิต 2555/56 ครั้งที่ 2 ณ ความชื้นไม่เกิน 15% ดังนี้ ข้าวเปลือกเจ้า 100% ต้นละ 15,000 บาท ข้าวเปลือกเจ้า 5% ต้นละ 14,800 บาท ข้าวเปลือกเจ้า 10% ต้นละ 14,600 บาท ข้าวเปลือกเจ้า 15% ต้นละ 14,200 บาท ข้าวเปลือกเจ้า 25% ต้นละ 13,800 บาท ข้าวเปลือกปทุมธานี 1 (42 กรัม) ต้นละ 16,000 บาท ข้าวเปลือกเหนียว 10% เมล็ดยาว (42 กรัม) ต้นละ 16,000 บาท ข้าวเปลือกเหนียว 10% เมล็ดสั้น (40 กรัม) ต้นละ 15,000 บาท

ทั้งนี้ ราคาจำหน่ายข้าวเปลือกปทุมธานี 1 ให้ปรับเพิ่ม — ลด ตามจำนวนกรัมในอัตรากกรัมละ 200 บาท และราคาจำหน่ายข้าวเปลือกเหนียว ให้ปรับเพิ่ม — ลด ตามจำนวนกรัม โดยเมล็ดยาวในอัตรากกรัมละ 160 บาท และเมล็ดสั้นในอัตรากกรัมละ 150 บาท ระยะเวลา รับจำหน่าย 1 กุมภาพันธ์ — 15 กันยายน 2556 ระยะเวลาได้ถอน 4 เดือนนับถัดจากเดือนที่รับจำหน่าย

เป้าหมายปริมาณรับจำหน่าย เนื่องจากผลผลิตส่วนหนึ่งได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปริมาณรับจำหน่ายข้าวเปลือกการผลิต 2555/56 ครั้งที่ 2 จึงกำหนดจำนวน 7.0 ล้านตัน จากที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) ประเมินการไว้เบี่ยงต้น จำนวน 9.167 ล้านตัน ในเดือนกุมภาพันธ์ 2556 อย่างไรก็ตาม กษ. จะประกาศปริมาณผลผลิตอย่างเป็นทางการอีกครั้งกลางเดือนมีนาคม 2556

ปริมาณจำหน่ายของเกษตรกรแต่ละราย เกษตรกรจะจำหน่ายข้าวเปลือกได้ปีละไม่เกิน 2 ครั้ง / แปลง/ ราย โดยคำนวณตามพื้นที่เพาะปลูก ผลผลิตเฉลี่ยรายจังหวัดที่ได้จากสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร และผลผลิตรวมของเกษตรกรตามหนังสือรับรองที่กรมส่งเสริมการเกษตรออกให้เกษตรกรเป็นข้อมูลประกอบ กรณีที่เกษตรกรนำข้าวเปลือกมาเข้าร่วมโครงการรับจำหน่ายข้าวเปลือก ปีการผลิต 2555/56 ครั้งที่ 2 สูงกว่าปริมาณผลผลิตเฉลี่ยให้ปรับเพิ่มได้อีกไม่เกินร้อยละ 20 (ณ ความชื้น 15%) โดยให้เกษตรกรรับรองว่าเป็นข้าวเปลือกของเกษตรกรเองและแจ้งคณะอนุกรรมการระดับจังหวัดใช้เป็นข้อมูลประกอบในการกำกับดูแลและตรวจสอบต่อไป ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการระดับจังหวัดจะต้องตรวจสอบเกษตรกรที่มีผลผลิตเกินกว่าร้อยละ 20 ทุกราย รวมทั้งเกษตรกรที่มีวงเงินการรับจำหน่ายข้าวเปลือกที่เกินกว่า 500,000 บาท/ราย/ครั้ง ตลอดจนให้คณะทำงานจากส่วนกลางสุ่มตรวจสอบด้วย

ทั้งนี้ ไม่ให้เกษตรกรนำข้าวเปลือกที่มีอายุน้อยกว่า 110 วัน ที่มีคุณภาพต่ำเข้าร่วมโครงการ และพันธุ์ข้าวตามที่กรมการข้าว กษ.จะประกาศกำหนดไม่ให้เข้าร่วมโครงการ รวมทั้งให้ กษ. วางมาตรการที่จะกำกับดูแลไม่ให้เกษตรกรมีการสวมสิทธิ และนำข้าวที่ไม่ได้รับการรับรองมาเข้าร่วมโครงการ

ที่มา สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

ไทย-บังกลาเทศต่อ MOU ซื้อขายข้าวหนึ่ง ล้านตัน

นายบุญทรง เตริยาภิรมย์ รมว.พาณิชย์ เปิดเผยภายหลังเสร็จสิ้นพิธีลงนามในข้อตกลงว่าด้วยการแก้ไขบันทึกความเข้าใจ (MOU) ว่าด้วยการซื้อขายข้าวระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลบังกลาเทศ เมื่อวันที่ 29 มี.ค.2556 ว่า การลงนามครั้งนี้เป็นผลสืบเนื่องจากการเดินทางเยือนบังกลาเทศร่วมกับคณะนายกรัฐมนตรี เมื่อเดือน ธ.ค.2555 ซึ่งฝ่ายไทยได้มีการหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอาหารและการจัดการภัยพิบัติของบังกลาเทศ ในประเด็นการขยายระยะเวลาสิ้นสุดของ MOU ฉบับดังกล่าว โดยฝ่ายไทยไม่ขัดข้องที่จะขยายระยะเวลาสิ้นสุดของ MOU ตามที่ฝ่ายบังกลาเทศเสนอ

ทั้งนี้ การลงนามครั้งนี้เป็นการแก้ไขระยะเวลาการมีผลบังคับใช้ของบันทึกความเข้าใจ ฉบับเดิมที่รัฐบาลไทยกับรัฐบาลบังกลาเทศได้จัดทำขึ้นเมื่อวันที่ 15 มี.ค.2555 และมีผลบังคับใช้ระหว่างปี 2555-2556 โดยการลงนามต่ออายุ MOU จะขยายระยะเวลาการมีผลบังคับใช้ออกไปอีก 3 ปี เป็นปี 2555-2559 ซึ่งยังคงเนื้อหาเดิมที่เป็นกรอบข้อตกลงกว้างๆ

โดยรัฐบาลไทยและบังกลาเทศตกลงที่จะซื้อขายข้าวหนึ่งปริมาณไม่เกิน 1 ล้านตันต่อปี โดยมีเงื่อนไขขึ้นอยู่กับสถานการณ์การผลิตข้าวของแต่ละประเทศ และระดับราคาซื้อขายในตลาดโลก ซึ่งในส่วนของการเจรจาซื้อขายข้าว รัฐบาลไทยจะมอบหมายให้กรมการค้าต่างประเทศเป็นหน่วยงานดำเนินการ ขณะที่รัฐบาลบังกลาเทศจะมอบหมายให้หน่วยงานอาหารภายใต้กระทรวงอาหารเป็นหน่วยงานดำเนินการ

แต่ละปีบังกลาเทศนำเข้าข้าวจากไทยเฉลี่ยปีละประมาณ 178,000 ตัน ส่วนใหญ่เป็นข้าวหนึ่ง ข้าวขาว 100% และข้าวหอมมะลิไทย และเมื่อปี 2554 กระทรวงพาณิชย์ได้ทำสัญญาซื้อขายข้าวหนึ่งแบบรัฐต่อรัฐกับบังกลาเทศ 200,000 ตัน

ที่มา ไทยโพสต์

ดับเบิลยูทีโอจีไทยชี้แจงวิธีระบายสต็อกข้าว

สำนักข่าวรอยเตอร์ รายงานว่า นโยบายรับจำนำข้าวของรัฐบาลไทย ที่ตั้งราคาข้าวไว้สูงเกินความจริง และดำเนินมานาน 2 ปีแล้วนั้น นอกจากจะเพิ่มความตึงเครียดให้กับสถานะทางการเงินของประเทศแล้ว ยังทำให้ไทยต้องหลุดจากสถานะผู้ส่งออกข้าวรายใหญ่ที่สุดของโลก และทำให้องค์กรการค้าโลก (ดับเบิลยูทีโอ) เกิดความกังวลต่อสถานการณ์นี้ด้วย

ผู้ผลิตข้าวรายอื่นๆ อย่างอินเดีย และเวียดนาม ที่ขยับเข้ามาเติมเต็มช่องว่างในตลาดโลกที่ขาดหายไปจากการที่ผู้ส่งออกไทยหายไปจากตลาด ต่างจับตามองอย่างใกล้ชิด ในกรณีที่ไทยอาจถูกบีบให้ต้องเทข้าวหลายล้านตันออกมาสู่ตลาดที่มีการจัดหาอย่างเต็มที่อยู่แล้ว ซึ่งจะทำให้ราคาตกลง

การเข้าแทรกแซงราคาข้าวของรัฐบาลไทย ที่โดนทั้งนักวิชาการ นักเศรษฐศาสตร์ หรือแม้กระทั่งกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (ไอเอ็มเอฟ) ออกมาวิจารณ์อย่างต่อเนื่อง กำลังตกอยู่ภายใต้การตรวจสอบในระดับโลกเพิ่มมากขึ้น

ระหว่างการหารือของคณะกรรมการด้านการเกษตร ของดับเบิลยูทีโอในสัปดาห์นี้ สหรัฐก็ได้ออกมาท้าทายไทยอีกครั้ง โดยชี้ให้ไทยอธิบายถึงแผนการที่วางไว้สำหรับการบริหารจัดการข้าวในโครงการรับจำนำดังกล่าว ซึ่งคาดว่า สต็อกข้าวของรัฐบาลไทยน่าจะอยู่ที่ราว 17 ล้านตัน มากสุดเป็นประวัติการณ์ และเกือบ 2 เท่าของปริมาณข้าวที่ไทยเคยส่งออกในแต่ละปี ก่อนที่จะเกิดโครงการดังกล่าวขึ้นมา

สหรัฐตั้งคำถามต่อไทยว่า ข้าวจากโครงการรับจำนำนั้น จะนำไปส่งออก หรือใช้บริโภคในประเทศ พร้อมชี้ว่า ก่อนหน้านี้ ไทยเคยระบุว่า จะมีการเผยแพร่ข้อมูลของโครงการดังกล่าว รวมถึงตัวเลขส่งออกข้าว ไว้บนเว็บไซต์ของรัฐบาล แต่ในขณะนี้ไม่มีการเปิดเผยตัวเลขดังกล่าวแต่อย่างใด

ทั้งนี้ ยังไม่มีความเป็นไปได้ว่าจะเกิดการฟ้องร้องทางการค้าขึ้นมา จนกว่าไทยจะตอบคำถามดังกล่าวอย่างเป็นทางการ อย่างไรก็ตาม ทั้งแคนาดา สหรัฐ และออสเตรเลีย ต่างเรียกร้องให้ไทยตอบคำถามดังกล่าวในทันที ขณะที่สหภาพยุโรป (อียู) แสดงความกังวลต่อเรื่องข้างต้น และว่าไทยต้องชี้แจงให้ชัดเจนว่าจะปล่อยข้าวออกมาอย่างไร

ที่มา กรุงเทพธุรกิจออนไลน์

พาณิชย์มีรัฐเงินอนุมัติงบจำหน่ายข้าวเพิ่ม

นางวัชรวิญญู วัฒนกุล ตัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ในเร็วๆ นี้จะเรียกประชุมคณะกรรมการจัดทำบัญชีเงินทุน หมุนเวียน เพื่อพิจารณางบประมาณที่จะนำมาใช้ในโครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปี ประจำปี 56/57 ซึ่งขณะนี้ยังไม่สามารถระบุได้ว่าจะต้องใช้งบประมาณทั้งหมดเท่าไร เนื่องจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยังไม่ได้ออกการประเมินผลผลิต ประกอบกับโดยปกติเกษตรกรจะเริ่มเพาะปลูกข้าวนาปีในเดือน พ.ค. อย่างไรก็ตาม คาดว่าน่าจะใช้งบในโครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปีประจำปี 55/56 หรือเกือบ 200,000 ล้านบาท

ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้อนุมัติกรอบวงเงินที่จะใช้รับ จำนำข้าวในช่วงต้นฤดูปี 55/56 เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนใช้ในโครงการรับจำนำเพียง 400,000 ล้านบาท ดังนั้น คณะอนุกรรมการฯ ต้องหาเงินเพื่อมาใช้รับจำนำในฤดูต่อไปอีก คาดว่าน่าจะใช้จ่ายเงินจากการขายข้าวในสต็อกของรัฐ รวมกับเงินสำรองของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)

"โครงการรับจำนำนาปีปี 56 คาดจะใช้งบประมาณไม่เกิน 100,000 ล้านบาทนั้น ไม่มีปัญหาแล้ว เพราะจะใช้จ่ายเงินส่วนหนึ่งที่กระทรวงพาณิชย์เร่ง ขายข้าวในสต็อก ซึ่งตั้งแต่นั้นจนถึงเดือน ก.ย.56 จะมีเงินคืนกระทรวงการคลังประมาณ 180,000 ล้านบาท แต่ในปี 56/57 ต้องพิจารณาว่ากระทรวงพาณิชย์จะสามารถหาเงินจากการขายข้าวในสต็อกส่งคืนให้กระทรวงการคลังได้เพียงพอที่จะนำมาใช้รับจำนำหรือไม่ ซึ่งล่าสุดกรมการค้าต่างประเทศได้รายงานว่ายอยู่ระหว่างการเจรจาขายข้าว แบบรัฐต่อรัฐ (จีทูจี) กับอีกหลายประเทศ และมีบางประเทศที่ได้ทำสัญญาใหม่ ส่วนสัญญาเก่าที่ทำเมื่อปี 55 อยู่ระหว่างการส่งมอบ" นางวัชรวิญญูกล่าว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในวันที่ 29 มี.ค.นี้ นายบุญทรง เตริยาภิรมย์ รัฐมนตรีพาณิชย์ และตัวแทนของรัฐบาลบังกลาเทศ จะร่วมลงนามในข้อตกลงว่าด้วยการแก้ไขบันทึกความเข้าใจ (เอ็มโอยู) ว่าด้วยการซื้อขายข้าวระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลบังกลาเทศ ที่ระบุว่า รัฐบาลทั้ง 2 ประเทศตกลงจะซื้อขายข้าวหนึ่งไม่เกิน 1 ล้านตันต่อปี ระหว่างปี 55-59

ที่มา ไทยโพสต์

พาณิชย์ยันได้เงินระบายข้าว 1.1 แสนล้านบาท เพียงพอหมุนเวียนจำหน่ายรอบใหม่

นายบุญทรง เตริยาภิรมย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์และกระทรวงอาหารของบังกลาเทศ ร่วมลงนามต่ออายุบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการซื้อขายข้าว (เอ็มโอยู) อีก 3 ปี หรือสิ้นสุดปี 2559 โดยเอ็มโอยูฉบับเดิมมีอายุ 1 ปี และสิ้นสุด วันที่ 15 มีนาคม 2556 ซึ่งยังคงเนื้อหาเดิมที่เป็นกรอบข้อตกลงกว้างๆ โดยรัฐบาลไทยและรัฐบาลบังกลาเทศ ตกลงที่จะซื้อขายข้าวหนึ่งปริมาณไม่เกิน 1 ล้านตันต่อปี และเงื่อนไขขึ้นอยู่กับสถานการณ์การผลิตข้าวของแต่ละประเทศ และระดับราคาซื้อขายในตลาดโลก

นายบุญทรงกล่าวว่า ล่าสุดกรมการค้าต่างประเทศ รายงานว่าได้มีการคืนเงินจากการระบายข้าวรัฐตามแผนแล้วกว่า 1.1 แสนล้านบาท ซึ่งเพียงพอที่จะเป็นเงินหมุนเวียนในการรับจำนำข้าวเปลือกรอบใหม่ แม้ปริมาณส่งออกข้าว 2 เดือนแรกของปีตัวเลขลดลง แต่ในแง่ราคาก็ยังดีอยู่ และข้าวไทยก็ยังเป็นที่ต้องการ มีหลายประเทศได้เสนอซื้อเข้ามาและได้ให้กรมการค้าต่างประเทศ จัดทำแผนงานระบายข้าวต่อเนื่อง

ที่มา มติชน

พาณิชย์พา กัมพูชาโผล่ส่งออกข้าวเพิ่ม 106% หลังข้าวไทยแพงลูกค้าหนีไปซื้อที่อื่น

ผู้สื่อข่าวรายงานจากกระทรวงพาณิชย์ว่า ในช่วง 2 เดือนของปีนี้ (ม.ค.-ก.พ.) กัมพูชาส่งออกข้าวแล้ว 49,815 ตัน เพิ่มขึ้น 106% หรือเพิ่มขึ้น 24,120 ตัน เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน แบ่งเป็นการส่งออกข้าวหอมมะลิ 23,956 ตัน ข้าวขาวเมล็ดยาว 21,179 ตัน ข้าวหอมพันธุ์อื่นๆ และข้าวกล้องรวม 4,680 ตัน โดยผู้นำเข้าสำคัญ ได้แก่ มาเลเซีย ฝรั่งเศส และจีน ขณะที่เวียดนาม ส่งออก 744,408 ตัน เพิ่มขึ้น 117,226 ตัน เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน ที่ส่งออกได้ 627,182 ตัน คิดเป็นมูลค่า 332 ล้านดอลลาร์เพิ่มขึ้น 12.187 ล้านดอลลาร์ จากช่วงเดียวกันปีก่อนที่มีมูลค่า 319 ล้านดอลลาร์

ทั้งนี้ ในช่วง 2 เดือน ผู้ส่งออกเวียดนามได้ทำสัญญาขายข้าวแล้วประมาณ 2.9 ล้านดอลลาร์ หรือเพิ่มขึ้นจากปริมาณที่ทำสัญญาขายในช่วงเดียวกันของปีก่อน 99% แต่ยังไม่ได้ส่งมอบ สำหรับไทยส่งออกแล้ว 1.042 ล้านดอลลาร์ ลดลง 0.018 ล้านดอลลาร์ จากช่วงเดียวกันปีก่อน คิดเป็นมูลค่า 737 ล้านดอลลาร์ ลดลง 2% หรือลดลง 15 ล้านดอลลาร์

แหล่งข่าวจากวงการผู้ส่งออกข้าว กล่าวว่า เมื่อราคาข้าวไทยปรับตัวสูงขึ้น ผู้ซื้อก็จะหันไปซื้อข้าวจากผู้ผลิตรายใหม่ๆ มากขึ้น อย่างตลาดมาเลเซีย ซึ่งปกตินำเข้าข้าวจากไทย ได้เริ่มลดสัดส่วนการนำเข้าจากไทยลงเรื่อยๆ และไปนำเข้าจากแหล่งอื่นแทน เช่นเดียวกับเวียดนาม ที่พบว่า มีสัญญาขายข้าวจำนวนมาก และมีอัตราส่งออกข้าวขยายตัวเพิ่มขึ้นเกือบเท่าตัว

โดยราคาส่งออกข้าวไทย ล่าสุดในเดือนมี.ค.2556 ข้าวหอมมะลิ เฉลี่ยตันละ 1,180 เหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นจากตันละ 1,081 เหรียญสหรัฐ หรือเพิ่มขึ้น 9.16% ข้าวขาว 5% ตันละ 579 เหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น 5.46% จากตันละ 549 เหรียญสหรัฐ ส่วนข้าวขาว 5% ของเวียดนาม ตันละ 405 เหรียญสหรัฐ ลดลง 4.76% จากตันละ 420 เหรียญสหรัฐ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กระทรวงพาณิชย์ได้ตั้งเป้าหมายการส่งออกข้าวในปี 2556 ที่ 8.5 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้นจากปี 55 ที่ส่งออกได้ 6.954 ล้านดอลลาร์ เพราะภาคเอกชนสามารถปรับตัวให้สามารถขยายตลาดข้าวในตลาดโลกได้มากขึ้น และรัฐบาลได้เจรจาขายข้าวกับประเทศคู่ค้าหลายประเทศ รวมทั้งขายแบบรัฐต่อรัฐ (จีทูจี) ได้เพิ่มขึ้น และกระทรวงเกษตรสหรัฐฯ

ยังคาดการณ์ว่าปีนี้ไทยจะกลับมาเป็นผู้ส่งออกข้าวอันดับ 1 ของโลก มีปริมาณ 8 ล้านดอลลาร์ ขณะที่อินเดียจะส่งออกได้ 7.5 ล้านดอลลาร์ และเวียดนามส่งออกได้ 7.4 ล้านดอลลาร์

ที่มา ASTVผู้จัดการออนไลน์

ตั้งสำรองฉุกเฉินข้าวฉุกเฉินอาเซียนในไทย

นายยุคล ลิ้มแหลมทอง รว.เกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดการประชุมคณะมนตรีถาวรขององค์กรสำรองข้าวฉุกเฉินของอาเซียนบวกสาม (ASEAN Plus Three Emergency Rice Reserve: APTERR) ในวันนี้ (28 มี.ค.) โดยมีคณะมนตรีถาวร APTERR จาก 13 ประเทศ ประกอบด้วย ประเทศอาเซียน 10 ประเทศ และสาธารณรัฐประชาชนจีน ญี่ปุ่น และสาธารณรัฐเกาหลี พร้อมผู้แทนจากสำนักเลขาธิการอาเซียน ธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชีย (เอดีบี) และหน่วยงานด้านความมั่นคงทางอาหารในอาเซียนเข้าร่วมประชุม

นายยุคล กล่าวว่า ที่ประชุมได้มีการรับรองร่างกฎระเบียบและคู่มือการดำเนินงานต่างๆ ของ APTERR โดยเฉพาะคู่มือการระบายและเติมเต็มข้าวสำรองฉุกเฉิน เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ต้องการเสริมสร้างความมั่นคงด้านอาหารในภูมิภาค สำหรับประเทศไทย กระทรวงเกษตรฯ ได้มีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนและผลักดันการดำเนินงานของ APTERR เป็นเวลานับสิบปี ตั้งแต่ที่เป็นโครงการนำร่องเพื่อระบบการสำรองข้าวในเอเชียตะวันออกเฉียง

ล่าสุด ที่ประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านการเกษตรและป่าไม้ กับรัฐมนตรีของสาธารณรัฐประชาชนจีน ญี่ปุ่น และสาธารณรัฐเกาหลี (AMAF+3) ได้มีฉันทามติให้จัดตั้งสำนักเลขานุการ APTERR ที่ประเทศไทยตามกฎหมายไทย และตั้งอยู่ที่สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร โดยขณะนี้ กระทรวงเกษตรฯ อยู่ระหว่างหารือกับกระทรวงการต่างประเทศ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อหาแนวทางการรับรองสถานะของ สำนักเลขานุการ APTERR แล้วเสนอต่อคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาให้มีการออกกฎหมายต่อไป โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จ ในเร็ววันนี้

ส่วนด้านสถานที่ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ได้ปรับปรุงสถานที่สำหรับจัดตั้งสำนักเลขานุการอย่างถาวรเรียบร้อยแล้ว โดยจะมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการในวันที่ 29 มีนาคมนี้ ซึ่งสำนักเลขานุการแห่งนี้จะทำหน้าที่เป็น ศูนย์กลางความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิก APTERR ทั้ง 13 ประเทศ ในการบริหารจัดการข้าวสำรองฉุกเฉินของภูมิภาค เพื่อช่วยเหลือประเทศสมาชิกที่ประสบภัยพิบัติฉุกเฉิน รวมถึงให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดความมั่นคงทางอาหารในระยะยาว

ที่มา โพสต์ทูเดย์

ผลสอบทุจริตระบายข้าว โยง'ไตรรงค์-พรทิวา'

นายธาริต เพ็งดิษฐ์ อธิบดีดีเอสไอ แถลงข่าวความคืบหน้าการตรวจสอบการทุจริตการระบายข้าวในสมัยรัฐบาลนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ตามที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ร้องขอให้ดีเอสไอตรวจสอบพฤติการณ์ที่สื่อไปในทางไม่สุจริตว่า จากการตรวจสอบพบว่ากรณีที่นายไตรรงค์ สุวรรณคีรี อดีตรองนายกรัฐมนตรี ในฐานะรองประธานคณะกรรมการข้าวแห่งชาติ(กชช.)กำหนดให้ระบายสต็อกข้าวโดยไม่ประกาศเชิญชวนเป็นการทั่วไปตามที่กระทรวงพาณิชย์ใช้มาตลอดเป็นการเอื้อประโยชน์ให้ผู้ส่งออกข้าวเพียง 9 รายและการระบายข้าวแก่ต่างสต็อกเป็นอาหารสัตว์ก็เป็นการกีดกันผู้ประกอบการรายอื่น ซึ่งถือเป็นการเจตนาไม่ให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ซึ่งดีเอสไอเคยรับเรื่องดังกล่าวไว้ตรวจสอบและส่งสำนวนให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ป.ป.ช.) ไล่สวนแล้ว โดยในสัปดาห์หน้าจะได้รวบรวมข้อมูลส่งให้ป.ป.ช.เพิ่มเติม

"สำหรับการตรวจสอบพบรายละเอียดว่านายอภิสิทธิ์มีโครงการระบายข้าวออกจากสต็อกของรัฐบาลโดยเลือกวิธีให้ผู้ส่งออกที่มีคำสั่งซื้อข้าวในปริมาณมากเสนอซื้อข้าวในสต็อกรัฐบาลเพื่อส่งมอบตามสัญญาซื้อขายซึ่งวิธีการดังกล่าวต้องมีการประมูลหรือแข่งขันราคาอย่างเปิดเผย ต่อมานายวิจักร วิเศษน้อย อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ ถูกบีบให้ลาออก และมีการประกาศยกเลิกการประกวดราคา โดยอ้างว่ามีการเสนอราคาต่ำกว่าราคากลางมาก หากขายข้าวจะทำให้รัฐขาดทุนสูง ต่อมานายมนัส สร้อยพลอย เข้ารับตำแหน่งอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศแทนนายวิจักร และเสนอให้นางพรทิวา นาคาศัย อดีตรมว.พาณิชย์ และนายไตรรงค์ ให้เปลี่ยนวิธีการประมูลมาเป็นผู้ส่งออกที่มีคำสั่งซื้อข้าวจากต่างประเทศในปริมาณมากยื่นคำเสนอขอซื้อ โดยไม่ต้องออกประกาศเชิญชวนเป็นการทั่วไปการซื้อขายจะใช้วิธีเจรจากับผู้ส่งออกเป็นรายๆไป โดยกำหนดเงื่อนไขให้ผู้ซื้อต้องนำข้าวออกนอกราชอาณาจักรภายใน 45 วัน"นายธาริต กล่าว

นายธาริต กล่าวต่อว่า ระหว่างเดือน ก.ค.-ธ.ค. 2553 มีการเจรจาทำสัญญาขายข้าวกับเอกชน 9 ราย จากบัญชีผู้ประกอบการค้าข้าวจำนวน 199 ราย โดยมีการระบายข้าวออกจากสต็อก 3.4 ล้านตัน คิดเป็นมูลค่ากว่า 44,000 ล้านบาท แต่ปรากฏว่าบริษัทเอกชนคู่สัญญาหลายรายไม่นำข้าวออกไปจำหน่ายนอกราชอาณาจักรคิดเป็นปริมาณมากกว่า 900,000 ตัน หรือร้อยละ 25 ของปริมาณข้าวในโครงการระบายข้าว สันนิษฐานว่ามีการนำข้าวกลับมาขายในประเทศทำให้ราคาข้าวในประเทศตกต่ำ รัฐบาลควรได้รับค่าปรับจากการผิดสัญญาไม่น้อยกว่า 2,700 ล้านบาท แต่ยังไม่เห็นหน่วยงานใดบังคับเอาค่าปรับกับเอกชนที่ผิดสัญญา ในส่วนของการระบายข้าวต่างสต็อกเพื่อใช้เป็นอาหารสัตว์ก็ได้มีการพิจารณาจำหน่ายให้บริษัท หนองล้งกาฟาร์ม รายเดียวจำนวนกว่า 8,000 ตัน ในราคาตันละ

5,400 บาท มูลค่าประมาณ 47 ล้านบาท โดยผู้แทนบริษัท หงษ์ลึงกาฟาร์ม คือ นางบุญยิ่ง นิติกาญจนา ซึ่งมีตำแหน่งเป็นที่ปรึกษากรม.พาณิชย์

เมื่อถามถึงกรณีที่รัฐบาลปัจจุบันถูกร้องเรื่องทุจริตการรับจำนำข้าว นายชาติ ก่อว่า การรับจำนำข้าวมีหลายมิติ ที่ผ่านมาจากการสืบสวนพบมีการทุจริตในระดับพื้นที่และสต็อกข้าว 4-5 แห่ง ซึ่งได้ดำเนินคดีมีการดำเนินคดีเป็นรายย่อยและมีการส่งสำนวนให้ป.ช.ไปแล้ว ระหว่างนี้ดีเอสไอร่วมกับกระทรวงพาณิชย์และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ยังคงเดินสายให้ความรู้ประชาชนและเกษตรกรให้รู้เท่าทันกลโกงของโรงสี

ด้านพ.ต.ท.ประวุธ วงศ์สินิล ผบ.สำนักคดีคุ้มครองผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า หลักฐานเพิ่มเติมที่ดีเอสไอส่งให้ป.ช.มีความเกี่ยวข้องถึงนายไตรรงค์ เนื่องจากการสอบสวนพบหลักฐานข้อมูลเป็นคำสั่งอนุมัติ เอกสารสัญญาและมติเห็นชอบของนายไตรรงค์ซึ่งดีเอสไอได้สอบปากคำไว้แล้ว โดยนายไตรรงค์ให้การยอมรับว่าไม่มีการเปิดประมูลเพราะต้องการให้เสนอซื้อในทางลับเพื่อป้องกันไม่ให้ราคาตกต่ำแต่ดีเอสไอมองว่าราคาซื้อขายต้องอ้างอิงกับราคาตลาดโลก รัฐบาลจึงต้องเปิดเผยการขาย ไม่เช่นนั้นจะกลายเป็นว่าขาดความเป็นธรรม ที่สำคัญการเจรจาขายในทางลับไม่ช่วยให้รัฐขายข้าวได้ราคาดีขึ้น อย่างไรก็ตาม การสอบสวนในชั้นนี้ยังไม่พบว่านายอภิสิทธิ์ในฐานะประธานกษ.เกี่ยวข้อง เพราะมีการตัดตอนให้เป็นอำนาจของรองประธานกษ.และกรม.พาณิชย์

[ที่มา กรุงเทพธุรกิจออนไลน์](#)

รับจำนำต้นผลผลิตนาปีเพิ่ม ด้านภัยแล้งทำนาปรังลด

นายอภิชาติ จงสกุล เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) โฆษกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ภัยแล้งช่วงเดือนธันวาคม 2555 ประกอบกับปริมาณน้ำในเขื่อนน้อยกว่าปีที่แล้ว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึง ประกาศให้เกษตรกรงดปลูกข้าวนาปรังเนื่องจากมีน้ำน้อยกว่าปกติมากในพื้นที่เขื่อนห้วยหลวง จ.อุดรธานี เขื่อนอุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น เขื่อนลำปาว จ.กาฬสินธุ์ เขื่อนลำมูลบน เขื่อนลำตะคอง และเขื่อนลำแะ จ.นครราชสีมา ดังนั้น เกษตรกรจึงหันไปปลูกพืชอื่นที่ใช้น้ำน้อยกว่าแทน ส่งผลเนื้อที่ปลูกข้าวนาปรังลดลงกว่า 3.3 ล้านไร่ อย่างไรก็ตาม สำหรับเขตปลูกข้าวนาปรังในภาคกลาง เนื้อที่เพาะปลูกลดลงไม่มากนัก เพราะเกษตรกรบางส่วนยอมรับความเสี่ยงต่อผลผลิตที่จะได้รับความเสียหาย โดยเฉพาะในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาที่ได้ปลูกไปแล้วเกินกว่าแผนที่กำหนดไว้ตามปริมาณน้ำต้นทุนที่มีอยู่ นอกจากนี้ ผลจากสภาพอากาศแห้งแล้งปริมาณน้ำไม่เพียงพอ ได้ส่งผลกระทบต่อการเจริญเติบโตของต้นข้าว ทำให้ผลผลิตข้าวนาปรังปี 2556 โดยรวมลดลงจากปีที่แล้ว 2.3 ล้านตัน เหลือ 9.9 ล้านตันข้าวเปลือก

สำหรับข้าวนาปี 2556/57 ที่จะเริ่มฤดูการผลิตในเดือนพฤษภาคมที่จะถึงนี้ ปริมาณผลผลิตยังคงเพิ่มขึ้นจากผลของโครงการรับจำนำข้าวเปลือกของรัฐบาล ทำให้ให้เกษตรกรปลูกข้าวมากขึ้นในแหล่งผลิตทั้งภาคเหนือและภาคกลาง นอกจากนี้ ปีที่แล้วเกษตรกรบางส่วน ในจังหวัดแถบภาคเหนือตอนล่างและภาคกลาง เช่น จังหวัดกำแพงเพชร พิษณุโลก นครสวรรค์ สิงห์บุรี ชัยนาท อยุธยา และนครปฐม ได้เลื่อนการเพาะปลูกเร็วขึ้นเพื่อป้องกันความเสียหายจากอุทกภัย โดยได้เริ่มปลูกในเดือนเมษายนซึ่งอยู่ในฤดูปลูกข้าวนาปรัง แต่ปีนี้คาดว่าจะกลับมาปลูกในช่วงนาปีปกติคือ ในเดือนพฤษภาคม ทั้งนี้ คาดว่าเนื้อที่เพาะปลูกข้าวนาปีรวมทั้งประเทศอยู่ที่ 65 ล้านไร่ ปริมาณผลผลิตประมาณ 27.5 ล้านตันข้าวเปลือก เพิ่มขึ้น 0.6 ล้านตัน โดยผลผลิตจะออกมากช่วงเดือนพฤศจิกายน ถึงธันวาคม รวมประมาณ 21.86 ล้านตัน

เลขาธิการ กล่าวทิ้งท้ายว่า นอกจากข้าวนาปีและข้าวนาปรังแล้ว สศก. ยังมีการพยากรณ์ผลผลิตสินค้าเกษตรที่สำคัญอื่นๆ เช่น มันสำปะหลัง อ้อยโรงงาน ยางพารา ปาล์มน้ำมัน เป็นต้น โดยดำเนินการเผยแพร่ทุกไตรมาส ซึ่งหากท่านที่สนใจต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถเข้าชมได้ที่ www.oae.go.th และขอรับข้อมูลที่ส่วนปฏิบัติการข้อมูลการเกษตร ศูนย์สารสนเทศการเกษตร โทร. 0 - 2940 - 6641

[ที่มาฐานเศรษฐกิจ](#)

เวียดนาม

สมาคมอาหารของเวียดนาม (The VietNam Food Association; VFA) รายงานว่า การส่งออกข้าวช่วงวันที่ 1-31 มี.ค. 2556 มีจำนวน 706,483 ตัน มูลค่า 310.446 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (FOB) โดยในเดือน มี.ค.มีการส่งออกข้าวไปยังตลาดเอเชียจำนวน 465,529 ตัน คิดเป็นสัดส่วน 65.9% ตลาดแอฟริกาจำนวน 123,105 ตัน คิดเป็นสัดส่วน 17.4% ตลาดอเมริกาจำนวน 91,995 ตัน คิดเป็นสัดส่วน 13% ส่วนที่เหลือส่งไปตลาดยุโรป ตะวันออกกลาง และออสเตรเลีย โดยชนิดข้าวที่ส่งออกประกอบด้วยข้าวขาวเกรต 1-10% จำนวน 219,798 ตัน คิดเป็นสัดส่วน 31.1% ข้าวขาวเกรต 15-20% จำนวน 227,425 ตัน คิดเป็นสัดส่วน 32.2% ข้าวขาวเกรต 25-35% จำนวน 33,043 ตัน คิดเป็นสัดส่วน 5% ข้าวหอมจำนวน 91,801 ตัน คิดเป็นสัดส่วน 13% ส่วนที่เหลือเป็นข้าวชนิดอื่นๆ

ในช่วง 1 ม.ค.-31 มี.ค. 2556 เวียดนามส่งออกรวม 1.451 ล้านตัน มูลค่า 641.361 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (FOB) โดยปริมาณเพิ่มขึ้น 33.5% และมูลค่าเพิ่มขึ้น 21.0% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2555 ที่ส่งออกได้ 1.087 ล้านตัน มูลค่า 529.859 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (FOB)

ทั้งนี้ นับจนถึงสิ้นเดือน มี.ค.ที่ผ่านมา เวียดนามได้ทำสัญญาขายข้าวไปแล้วประมาณ 3.5 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีที่แล้วประมาณ 20% โดยมีการส่งมอบแล้วประมาณ 1.1 ล้านตัน

สถานการณ์ราคาข้าวอ่อนตัวลงหลังจากที่สมาคมอาหารได้ยกเลิกการกำหนดราคาส่งออกขั้นต่ำ (MEP) สำหรับข้าวขาว 5% แล้ว (เมื่อวันที่ 6 ก.พ. เคยกำหนดไว้ที่ 410 เหรียญสหรัฐต่อตัน) เพื่อให้การส่งออกคล่องตัวมากยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตามมองการคาดการณ์ว่าราคาข้าวมีแนวโน้มอ่อนตัวลงอีก เพราะยังไม่มีปัจจัยอื่นๆเข้ามาหนุนตลาด

ทั้งนี้ข้าวขาว 5% ราคาอยู่ที่ 398-400 เหรียญสหรัฐต่อตัน เอฟโอบี จากระดับ 405-410 เหรียญสหรัฐต่อตัน เอฟโอบี เมื่อสัปดาห์ก่อน ขณะที่ข้าวขาว 25% ราคาอยู่ที่ 375 เหรียญสหรัฐต่อตัน เอฟโอบี เพิ่มขึ้นจากระดับ 380 เหรียญสหรัฐต่อตัน เอฟโอบี เมื่อสัปดาห์ก่อน ขณะที่ราคาข้าวของอินเดีย อยู่ในช่วง 385-450 เหรียญสหรัฐต่อตัน

กระทรวงการค้า (Ministry of Industry and Trade) ระบุว่าเวียดนามได้ลงนามบันทึกความเข้าใจ (MoU) กับประเทศกินีเพื่อที่จะส่งออกข้าวไปยังประเทศกินี (Republic of Guinea) ปีละ 300,000 ตัน ในช่วงปี 2013-2015 โดยในแต่ละปีประเทศกินีมีความต้องการนำเข้าข้าวปีละประมาณ 350,000-400,000 ตัน

ที่มา Riceonline.com

พม่า

ดร. Soe Tun นายกสมาคมชาวนาพม่า (The Myanmar Farmers Association) ระบุว่า ราคาข้าวเปลือกฤดูนาปรัง (summer paddy) ได้ปรับตัวสูงขึ้นจากปีที่แล้วประมาณ 50% เพราะมีปัจจัยหนุนจากความต้องการข้าวจากต่างประเทศ โดยเฉพาะจากประเทศจีน โดยนับตั้งแต่เริ่มต้นฤดูเก็บเกี่ยวเมื่อเดือนมี.ค.ที่ผ่านมา ราคาข้าวเปลือกก็มีแนวโน้มขยับสูงขึ้นมา และคาดว่าจะทรงตัวในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่กำลังจะมาถึง ซึ่งเป็นช่วงที่การเก็บเกี่ยวจะสิ้นสุดลง

สมาคมฯ ได้ทำหนังสือไปยังคณะกรรมการกำกับนโยบายสำรองข้าวแห่งชาติ (National Rice Reserves Supervisory Committee) เพื่อขอให้รัฐบาลเข้ามารับซื้อข้าวเปลือกจากเกษตรกรในช่วงฤดูเก็บเกี่ยวเพื่อเก็บสต็อกไว้ ซึ่งจะทำให้เกษตรกรมีรายได้มากยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ ราคาข้าวเปลือกฤดูนาปรัง ในเดือน มี.ค.อยู่ที่ระดับ 169-193 เหรียญสหรัฐต่อตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 49% จากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา (130 เหรียญสหรัฐต่อตัน)

ที่มา Riceonline.com

ฟิลิปปินส์

องค์การอาหารแห่งชาติ (The National Food Authority; NFA) จะเริ่มรับสมัครเพื่อขอรับโควตานำเข้าข้าวจำนวน 163,000 ตัน ในวันที่ 10 เม.ย. นี้ โดยองค์กรด้านการเกษตร สหกรณ์การเกษตร และผู้นำเข้าข้าวที่มีใบอนุญาตสามารถเข้าร่วมการสมัครในครั้งนี้ได้ โดยได้กำหนดปริมาณนำเข้าขั้นต่ำไว้ที่ 2,000 ตัน และไม่เกิน 5,000 ตัน ซึ่งผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับสิทธิ์ในการนำเข้าคือผู้ที่ยื่นข้อเสนอชำระภาษีศุลกากรในอัตราสูงสุด

ทั้งนี้ โควตานำเข้าได้กำหนดประเทศที่เป็นแหล่งนำเข้าดังนี้ ประเทศไทยจำนวน 98,000 ตัน ประเทศจีนและอินเดียประเทศละ 25,000 ตัน และประเทศออสเตรเลียจำนวน 15,000 ตัน

ที่มา Oryza.com

ญี่ปุ่น

กระทรวงเกษตร ป่าไม้ และประมงของญี่ปุ่นได้ประกาศผลการประมูลนำเข้าข้าวแบบ General Import ครั้งที่ 14 ภายใต้ Minimum Access ปีงบประมาณ 2555 เมื่อวันที่ 27 มี.ค. ที่ผ่านมา โดยตกลงซื้อข้าวสารเมล็ดยาวจากไทยจำนวน 5,017 ตัน ในราคา 59,576 เยนต่อตัน (ประมาณ 636 เหรียญสหรัฐต่อตัน) จากที่มีการยื่นเสนอ 30,102 ตัน โดยในปีงบประมาณ 2555 ญี่ปุ่นซื้อข้าวจากไทยจำนวน 245,564 ตัน

ก่อนหน้านี้ กระทรวงเกษตรของญี่ปุ่นได้ประกาศผลการประมูลนำเข้าข้าวแบบ General Import ครั้งที่ 13 ภายใต้ Minimum Access ปีงบประมาณ 2555 เมื่อวันที่ 22 มี.ค. ที่ผ่านมา (กำหนดจะซื้อจำนวน 29,025 ตัน) โดยตกลงซื้อข้าวสารเมล็ดยาวจากไทยจำนวน 24,008 ตัน ในราคา 59,143 เยนต่อตัน (ประมาณ 625 เหรียญสหรัฐต่อตัน) จากที่มีการยื่นเสนอ 127,040 ตัน กำหนดส่งมอบ 20 มี.ย.-31 ก.ค. หรือ 1 ก.ค.-30 ส.ค. 2556

ที่มา Oryza.com

อินเดีย

องค์การอาหารแห่งชาติ (The Food Corporation of India; FCI) รายงานว่า โครงการจัดหาข้าวของรัฐบาลในปีการผลิต 2012/13 ซึ่งเริ่มมาตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2555 มาจนถึงวันที่ 8 มี.ค. 2556 สามารถจัดหาข้าวได้แล้วประมาณ 27.885 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 3.6% เมื่อเทียบกับจำนวน 26.911 ล้านตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ขณะที่สต็อกข้าวในคลังของรัฐบาล ณ วันที่ 1 มี.ค. 2556 มีจำนวนประมาณ 35.8 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 8% เมื่อเทียบกับจำนวน 33.17 ล้านตันในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

คณะกรรมการบริหารการตลาดและการตรวจสอบ กระทรวงเกษตร (The Directorate of Marketing & Inspection (DMI), Ministry of Agriculture) รายงานสถานการณ์ราคาข้าวขายส่งเฉลี่ยภายในประเทศเมื่อเดือนมี.ค. ที่ผ่านมา ได้ปรับลดลงประมาณ 5% จากระดับ 488 เหรียญสหรัฐต่อตัน มาอยู่ที่ 459 เหรียญสหรัฐต่อตัน อย่างไรก็ตามราคาปัจจุบันยังคงสูงกว่าราคาในเดือน มี.ค. ของปีที่แล้ว (456 เหรียญสหรัฐต่อตัน) อยู่ประมาณ 7%

นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าแม้ว่าในขณะที่ราคาข้าวในประเทศจะมีแนวโน้มสูงขึ้น แต่ยังไม่น่าจะเป็นปัจจัยที่จะทำให้รัฐบาลกลับมาใช้มาตรการควบคุมการส่งออกทั้งข้าวขาวที่ไม่ใช่ข้าวบาสมชาติ และข้าวบาสมชาติในอนาคตอันใกล้นี้ เพราะอุปทานข้าวในตลาดยังคงมีปริมาณมากทั้งจากการคาดการณ์ผลผลิตที่จะเพิ่มขึ้น การจัดหาข้าวของรัฐบาลที่มีปริมาณมากกว่าทุกปีที่ผ่านมา รวมถึงระดับสต็อกข้าวของรัฐบาลที่ยังคงมากกว่าสต็อกขั้นต่ำอยู่ถึง 2-3 เท่า นักวิเคราะห์จึงคาดว่า ในปีงบประมาณ 2012/13 อินเดียจะส่งออกข้าวได้ประมาณ 8.5 ล้านตัน โดยเป็นข้าวขาวที่ไม่ใช่ข้าวบาสมชาติจำนวน 4.7 ล้านตัน และข้าวบาสมชาติจำนวน 3.8 ล้านตัน

ที่มา Riceonline.com

ปากีสถาน

สำนักงานสถิติแห่งชาติ (The Pakistan Bureau of Statistics ; PBS) รายงานว่า ในช่วง 8 เดือนแรก (ก.ค.-ก.พ.) ของปีงบประมาณ 2012/13 (ก.ค. 2012-มี.ย. 2013) ปากีสถานส่งออกข้าวแล้วประมาณ 1.79 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 1% เมื่อเทียบกับจำนวน 1.77 ล้านตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา (2011/12) โดยเป็นการส่งออกข้าวบาสมาดิจำนวน 324,467 ตัน ลดลง 27% เมื่อเทียบกับจำนวน 443,696 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ในขณะที่การส่งออกข้าวขาวที่ไม่ใช่บาสมาดิจำนวน 1.46 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 11% เมื่อเทียบกับจำนวน 1.32 ล้านตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

ทั้งนี้ ราคาส่งออกเฉลี่ยของข้าวขาวที่ไม่ใช่บาสมาดิลดลงประมาณ 37% จากระดับ 816 เหรียญสหรัฐต่อตัน เมื่อเดือน ก.ค. 2012 มาอยู่ที่ประมาณ 510 เหรียญสหรัฐต่อตัน ในเดือน ก.พ. ขณะที่ราคาส่งออกเฉลี่ยของข้าวบาสมาดิลดลงประมาณ 10% จากระดับ 1,154 เหรียญสหรัฐต่อตัน เมื่อเดือน ก.ค. 2012 มาอยู่ที่ประมาณ 1,041 เหรียญสหรัฐต่อตัน ในเดือน ก.พ.

ในปีนี้ USDA คาดว่าปากีสถานจะส่งออกประมาณ 3.8 ล้านตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 8% จากจำนวน 3.5 ล้านตันเมื่อปีที่ผ่านมา โดยคาดว่าจะมีผลผลิตประมาณ 6.8 ล้านตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 5% จากจำนวน 6.5 ล้านตัน เมื่อปีก่อน

ที่มา Oryza.com

ออสเตรเลีย

กระทรวงเกษตรสหรัฐ (USDA) รายงานว่าในปีการผลิต 2012/13 ออสเตรเลียจะมีผลผลิตข้าวประมาณ 1.08 ล้านตันข้าวเปลือกหรือประมาณ 778,000 ตันข้าวสาร เพิ่มขึ้นประมาณ 15% จากการพยากรณ์ผลผลิตก่อนหน้านี้ (ผลผลิตข้าวประมาณ 0.942 ล้านตันข้าวเปลือกหรือประมาณ 678,000 ตันข้าวสาร)

ทั้งนี้คาดว่าออสเตรเลียมีความต้องการนำเข้าข้าวประมาณ 100,000 ตัน ในปีนี้ ขณะที่การส่งออกคาดว่าจะมีจำนวนประมาณ 500,000 ตัน และมีการบริโภคภายในประเทศประมาณ 355,000 ตัน

ที่มา Oryza.com